

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

มาประชุม ๑๓ คน

ลาประชุม - คน

ขาดประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางทองจันทร์ มากักดี	ประธานสภา อบต.โพหนอง	ทองจันทร์ มากักดี	
๒	นายฤกษ์ชัย ชูสกุล	รองประธานสภา อบต.	ฤกษ์ชัย ชูสกุล	
๓	นายทองเลื่อน คุณล้าน	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑	ทองเลื่อน คุณล้าน	
๔	นายศักดิ์ดา พรหมชัย	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๒	ศักดิ์ดา พรหมชัย	
๕	นางสุดารัตน์ สมัดละ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๓	สุดารัตน์ สมัดละ	
๖	นางกัลยกร สายศรี	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๔	กัลยกร สายศรี	
๗	นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๖	พรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ	
๘	นายวิชัย เต็มชีพ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๘	วิชัย เต็มชีพ	
๙	นายทองเคลือบ เกษะม่วงหมู่	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๙	ทองเคลือบ เกษะม่วงหมู่	
๑๐	นางสนอง ไสร์รักษา	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๐	สนอง ไสร์รักษา	
๑๑	นางสำเนียง ธงชัยภูมิ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๑	สำเนียง ธงชัยภูมิ	
๑๒	นางรวราวัลย์ ชาตือาษา	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๒	รวราวัลย์ ชาตือาษา	
๑๓	นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ	เลขานุการสภา อบต.โพหนอง	ธำรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศานิต กล้าแท้	นายก อบต.โพหนอง	ศานิต กล้าแท้	
๒	นายตะวัน พิกุล	รองนายก อบต.โพหนอง	ตะวัน พิกุล	
๓	นายโสภา โชคสวัสดิ์	รองนายก อบต.โพหนอง	โสภา โชคสวัสดิ์	
๔	นายพนมพร จำชาติ	เลขานุการนายก อบต.	พนมพร จำชาติ	
๕	นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	พัชณี ชำนาญบริรักษ์	
๖	นายอานูภาพ สุขสานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อานูภาพ สุขสานต์	
๗	นางรุ่งนภา ธงภักดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	รุ่งนภา ธงภักดี	
๘	นายสายัณห์ ด้วงสกุล	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารักษา	สายัณห์ ด้วงสกุล	
๙	นางอมรา สมานรักษ์	ผอ.โรงเรียนโพหนองพิทยา	อมรา สมานรักษ์	
๑๐	นางสุพัตรา สืบจากถิ่น	ผอ.โรงเรียนบ้านนางเม้ง	สุพัตรา สืบจากถิ่น	
๑๑	นายธนา โสโพธิ์ทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ธนา โสโพธิ์ทอง	
๑๒	นายอุดม กล้าแท้	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	อุดม กล้าแท้	
๑๓	นางสาวยลวรรณ ขานเขว้า	นักวิชาการศึกษา	ยลวรรณ ขานเขว้า	
๑๔	นางเมตตา ตาปราบ	สารวัตรกำนัน	เมตตา ตาปราบ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕	นางสาวอรพินท์ อุดมะพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	อรพินท์ อุดมะพันธ์	
๑๖	นางจินดา ปวงชัยภูมิ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	จินดา ปวงชัยภูมิ	
๑๗	นางสาวจรงค์ สัมครมิตร	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	จรงค์ สัมครมิตร	
๑๘	นางหนูจิม ดวงเงิน	ประชาชน	หนูจิม ดวงเงิน	
๑๙	นางประทุมพร เชื้อถือ	ประชาชน	ประทุมพร เชื้อถือ	
๒๐	นางวันเพ็ญ กองจันทร์	ประชาชน	วันเพ็ญ กองจันทร์	
๒๑	นางระพีพรรณ พิมพ์ชัย	ประชาชน	ระพีพรรณ พิมพ์ชัย	
๒๒	นางประจักษ์ คำศรี	ประชาชน	ประจักษ์ คำศรี	
๒๓	นางเบ็ญจวรรณ ศรีวิวัฒน์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	เบ็ญจวรรณ ศรีวิวัฒน์	
๒๔	นางนิตยา นาสัมภ	ผอ.โรงเรียนบ้านซับพระไวย	นิตยา นาสัมภ	
๒๕	นางปวีณา สิงห์วงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปวีณา สิงห์วงศ์	
๒๖	นางสาวประภัสสร จ้าวบ้านผือ	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภัสสร จ้าวบ้านผือ	
๒๗	นางนิตยา แผงฤทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิตยา แผงฤทธิ์	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมฯ นางทองจันทร์ มากักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองท่าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองทุกท่าน ท่านผอ.โรงเรียน ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ แต่ก่อนที่เราจะเข้าระเบียบวาระการประชุมวันนี้เรามีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมเช่นเคย ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงข้อราชการต่างๆ ให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบ เชิญคณะนายสายัณห์ ดวงสกุล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน กระผมนายสายัณห์ ดวงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารั้งกา ก็ขอแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนต่างๆ ในเขตตำบลโพหนองช่วงนี้ก็จะในช่วงงานเกษียณราชการก็มีการจัดงานทั้งในระดับศูนย์ และผมก็จะจัดในวันที่ ๒๖ สิงหาคมนี้จัดให้กับบุคลากรศูนย์โพหนอง-ห้วยบง ซึ่งมี ๒ ตำบล คือตำบลโพหนองและห้วยบงก็คงจะมีการขาดแคลนครูกับโรงเรียนที่เกษียณหลายคน เช่นโรงเรียนโพหนองพิทยเกษียณ ๓ คน ทางโรงเรียนก็ต้องขาดแคลนครูสักกระยะหนึ่งเพราะว่าหลังจากตำแหน่งครูเกษียณแล้วต้องคืนตำแหน่งให้ สพฐ. แล้ว สพฐ.ก็จัดสรรมาให้ใหม่ทีนี้มันก็จะจะมีปัญหา กพร. กำหนดไว้ว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คนปกติเขาจะไม่ให้ครูเขาจะให้เรียนรวมเป็นแนวทางที่ปฏิบัติมาแต่ช่วงนี้ยังยกเว้นอยู่ที่ผ่านมาเขายังคืนให้อยู่ทางเขตก็โทรมาหาผมบอกว่าโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารั้งกาผู้บริหารนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน เขากลัวว่าจะไม่ส่งผู้บริหารมาให้ แต่โรงเรียนที่มีคนขอย้ายมาคงไม่มีปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีคนขอย้ายมาก็ไม่แน่เหมือนกัน โรงเรียนไหนมีนักเรียนต่ำกว่า ๔๐ ลงมาคาดว่าเขาจะไม่ส่งมาให้ก็น่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติของ สพฐ. พิจารณา อาจจะถูกยกเว้นเป็นบางช่วง อย่างโรงเรียนซับม่วงที่นักเรียนน้อยผู้บริหารเกษียณก็คงต้องรอดูว่าจะมีคนเขียนย้ายมามากน้อยถ้าไม่มีก็จะ

ว่างไม่มีผู้บริหารอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง สพฐ. ครับ โพนทองก็ลำบากหน่อย ส่วนหนองหญ้ารั้งกา ก็
 มีครูเกษียณคนหนึ่งก็ต้องรอดูว่าเขาจะคืนตำแหน่งให้มั๊ย ช่วงนี้ก็มีครูหนองหญ้ารั้งกาไปสอบ
 บรรจุครูได้สำหรับคนที่สอบขึ้นบัญชีไว้เค้าจะเรียกซึ่งมีบางบัญชีที่เขาเรียกจนหมดบัญชี ต่อไป
 จะพูดถึงปัญหาของโรงเรียน ปัญหาตอนนี้ก็ช่วงฤดูฝนหญ้าจะยาวเร็วมากทางโรงเรียนจะยังไม่ขอ
 ความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าช่วงนี้เพราะรถไปเหยียบสนามจะเป็นรอยรอให้แห้งก็ไม่แห้งซักที
 ฝนตกบ่อยหญ้าก็รกหน่อยช่วงนี้ รอให้แห้งก็จะขอความอนุเคราะห์รถจากองค์การบริหารส่วน
 ตำบลโพนทองไปตัด และมีปัญหาเรื่องยุ่งช่วงสิงหายุ่งจะเยอะก็จะขอความอนุเคราะห์องค์การ
 บริหารส่วนตำบลโพนทองไปฉีดพ่นยา เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงสัตว์อื่นที่จะไปรบกวน
 นักเรียนและครูทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่สะดวกก็คงจะฝากเรื่องของการกำจัดยุ่งนะครับ
 ทางโรงเรียนจะขอความอนุเคราะห์เร่งด่วนมา นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการวิชาการของศูนย์ซึ่ง
 ได้จัดกิจกรรมไปแล้วคือค่ายคุณธรรมจัดไปเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคมและก็มีโครงการอื่นๆ ที่จะต้อง
 จัดในปีการศึกษานี้ เช่นโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์โพนทอง - ห้วยบง จะจัดที่บ้านห้วยหว้าก็คง
 จะประมาณต้นเดือนตุลาคมสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน อีกเรื่องคือปัญหาของการอ่าน
 ของนักเรียนจากสถานการณ์โควิดหยุดเรียนนานนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน หลานผมอยู่ ป ๒
 เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ วิทยานารีปรากฏว่าอ่านหนังสือไม่ได้คุณครูให้ที่บ้านมาเด็กก็อ่าน
 หนังสือไม่ได้คุณยายต้องสอนการอ่านเพราะการอ่านเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาอื่นๆ อ่านใจก็
 ไม่ได้ก็ทำใจก็คณิตศาสตร์ไม่ได้ ทางเขตก็มึนโยบายเน้นให้ครูนำนวัตกรรมให้โรงเรียนส่งเสริม
 การอ่านหรือหาวิธีการต่างๆ ให้นักเรียนอ่านได้ผมต้องฝากให้ท่านผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลให้
 อ่านหนังสือให้ได้อยู่บ้านก็ให้อ่านหนังสือทุกวันก็คงจะดีขึ้นก็คงจะมีเรื่องทางโรงเรียน
 ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองรับทราบเท่านี้ขอบคุณ
 ครับ

นางทองจันทร์ มากักดี
 ประธานสภา

นายศานิต กล้าแท้
 นายก อบต.

ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารั้งกาคะ ต่อไปขอเชิญตัวแทนกำนัน -
 ผู้ใหญ่บ้านเชิญคะ มีมั๊ยคะถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกตอบท่านผู้อำนวยการก่อนมั๊ยคะ เชิญท่าน
 นายกคะ
 ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้อำนวยการ
 สถานศึกษา ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วย ท่านหัวหน้าส่วนท่านรองนายก ในส่วนของ
 โรงเรียนทางเราจะนำข้อมูลที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้ารั้งกาที่ได้เป็นตัวแทนได้แจ้ง
 ถึงปัญหาของเรื่องการศึกษาที่น่าเป็นห่วงก็คือโรงเรียนซั่มม่วงที่ท่านผู้อำนวยการเกษียณ ไม่
 ทราบว่าจะมีผู้อำนวยการคนใหม่ดูแลหรือเปล่าเพราะมีเด็กต่ำกว่า ๔๐ คน ผมก็รับทราบ
 เบื้องต้นแต่ก็จะร่วมด้วยช่วยกันกับผู้นำหมู่บ้านชุมชนเพื่อที่จะพูดคุยกับสำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาว่าสิ่งที่จะทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาของตำบลโพนทอง ต้องขอขอบคุณท่าน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารั้งกาที่น่าเสนอส่วนเรื่องของยุ่ง เพื่อให้มีการสั่งการรบกวน
 ท่านผู้อำนวยการทำหนังสือมาเลยนะครับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าดูอีกครั้งหนึ่งส่วน
 จะตัดได้ตอนไหนก็คอยดูกันอีกที สองเรื่องการฉีดพ่นยุ่งขอให้เร่งรัดไปฉีดพ่นยุ่งส่วนเรื่องการ
 แข่งขันกีฬา ก็คงจะรอว่าทางโรงเรียนในส่วนของคุณโยพนทอง - ห้วยบง จะให้เราร่วมด้วยกันยังง
 ค่อยว่ากันอีกที ส่วนที่ยังตั้งใจเปิดเทอมตอนนี้จะปิดเทอมตอนไหน ๑๐ ตุลาคมครับทาง
 โรงเรียนมีการเรียนการสอนอะไรเพิ่มเติมมั๊ยครับในการนำเด็กมาเติมเต็มเรื่องการอ่านในเรื่อง
 ของภาษาทางโรงเรียนได้มีแผนงานไว้มั๊ยถ้าไม่มีผมจะคุยกับท่านผู้อำนวยการออกแบบกันว่า
 ทางเราจะช่วยอะไรได้บ้างทาง อบต.จะช่วยอะไรได้บ้างถ้ามีช่วงชั้นมันมีชั้นไหนที่จะต้องเน้นใน
 การอ่านออกเขียนได้จะให้ทางเราช่วยแบ่งเบาภาระแบบไหนบ้างเช่นถ้าเด็กไม่เยอะซัก ๔๐ -

๖๐ คนน่าจะใช้สถานที่ อบต.บุคลากรของ อบต.ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอะไรต่างๆ
ตรงนี้ผมอยากให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กเพราะเด็กหยุดมานานหลาน
ของผมเองอยู่เรียนอนุบาลกว่าจะสะกดแต่ละคำก็ไปไม่เป็นเหมือนกันการอ่านไม่ออกก็ตอบ
ใจก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาคำมาสอนเสริมสอนเพิ่มเราอาจจะมึบประมาณช่วยจ้างอาจารย์พิเศษมา
ช่วยสอนช่วยติวเทคนิคการการออกเขียนได้ประมาณนี้ หรือบุคลากรในตำบลที่เป็นครูเกษียณ
ราชการตรงนี้อาจจะต้องหารือกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในห้วงปิดเทอมเราจะแก้ปัญหา
ยังไงเราจะเสริมพิเศษเด็กยังไง ที่ด่วนที่สุดก็เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือขออนุเคราะห์ให้ตัดหญ้า
ต่างๆ ในส่วนนี้ผมก็ขอเรียนแก่นักเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับ

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกคะ ต่อไปก็จะประชุมตามระเบียบวาระต่อไปคะ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางทองจันทร์ มากักดี
ที่ประชุม

สำหรับเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้ไม่มีนะคะ

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๕ ค่ะว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมคะ

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - - - - - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๒ - - - - - เสียง
ลา/ขาด จำนวน - - - - - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม)
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สภา ฯ พิจารณา และก่อนที่จะดำเนินการขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณและขั้นตอนการพิจารณา ให้ที่ประชุมสภา ฯ
ทราบ

นายธำรงค์ดี ธรรมโชติ
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงระเบียบและ
กฎหมายดังนี้ครับ

๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้นแล้ว เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น วรครสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.
นายศานิต กล้าแท้

ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง นำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลโพหนอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๕๑,๖๐๘,๕๘๘.๖๒ บาท
- ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๐,๔๕๕,๕๐๐.๖๑ บาท
- ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๗,๗๗๐,๙๑๑.๓๖ บาท
- ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ รวม ๔๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ รวม ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๖๑,๘๕๗,๕๒๒.๔๗ บาท ประกอบด้วย
 - หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๙๘,๒๑๖.๔๙ บาท
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๔๗๖,๒๕๒.๘๐ บาท
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๙๖,๒๖๒.๒๘ บาท
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน ๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน ๒๕,๗๘๓,๕๓๐.๒๙ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน ๓๕,๐๘๗,๑๖๐.๖๑ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๙๓๙,๓๖๘.๘๑ บาท
๒.๓ รายจ่ายจริง	จำนวน ๔๘,๒๑๔,๗๒๔.๙๐ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน ๑๙,๗๖๒,๓๑๒.๔๔ บาท
งบบุคลากร	จำนวน ๑๖,๓๘๔,๙๑๗.๘๗ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน ๘,๕๒๐,๗๔๑.๔๕ บาท
งบลงทุน	จำนวน ๑,๘๘๘,๓๘๔.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน ๑,๖๕๘,๓๖๙.๑๔ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๔๓๙,๘๖๘.๘๑ บาท
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน ๑๑,๒๕๑,๑๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษี	298,216.49	320,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	476,252.80	452,255.00	449,440.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	196,262.28	303,000.00	201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,100.00	23,000.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	986,831.57	1,098,255.00	1,527,440.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,783,530	21,742,000.00	22,075,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,783,530.29	21,742,000.00	22,075,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	35,087,160.61	36,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	35,087,160.61	36,000,000.00	35,000,000.00
รวม	61,857,522.47	57,840,255.00	58,602,440.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2.รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,762,312.44	21,559,601.00	22,886,710.00
งบบุคลากร	16,384,917.87	20,772,010.00	20,000,970.00
งบดำเนินงาน	8,520,741.45	12,721,499.00	11,893,410.00
งบลงทุน	1,888,384.00	1,960,200.00	1,135,350.00
งบเงินอุดหนุน	1,658,369.14	1,823,200.00	2,686,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,214,724.90	58,836,510.00	58,602,440.00

นายศานิต กล้าแท้

นายก อบต. โพหนอง

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์

สำหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณแต่ละแผนงานขอมอบ

ให้ทางผู้อำนวยการกอง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้ทราบต่อไปครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ทุกท่าน
ดิฉัน นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	๒๒,๘๘๖,๗๑๐ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๒๔๙,๙๖๐ บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๑๔,๙๕๖,๘๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	๖,๓๗๙,๒๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๑๖๒,๐๐๐ บาท
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	๕๖,๗๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		
จำนวน ๔๗๒,๐๕๐	บาท	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพหนอง		
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐	บาท	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	๗,๘๖๐,๙๕๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๔,๖๙๗,๖๕๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๑,๙๖๕,๒๕๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๗๓๒,๔๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๓,๐๘๙,๖๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๙๐,๖๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๑,๕๒๖,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๘๕๘,๐๐๐	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๕๑๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๔๘,๗๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔๘,๗๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๒๕,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

-โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	๗๒๕,๕๒๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๖๐๘,๕๒๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๖๐๘,๕๒๐	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๖๖,๒๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๑๗,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๙,๐๐๐	บาท

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน	๙,๐๐๐	บาท	
ค่าใช้สอย	รวม	๑๐๘,๐๐๐	บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	๒,๙๓๖,๘๘๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๒๑๙,๘๘๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๒๑๙,๘๘๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๐๕,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๐๔,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๔๙๖,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๒,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๒,๐๐๐	บาท

นางรุ่งนภา ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	๒๓๘,๕๖๐	๒๓๘,๕๖๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒๓๘,๕๖๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒๓๘,๕๖๐	บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม	๒,๐๐๕,๓๒๐	บาท	
งบบุคลากร	รวม	๖๒๘,๓๒๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๖๒๘,๓๒๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๓๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๓๔๘,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๗๗๒,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๒๓๐,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๒๗,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๗,๐๐๐	บาท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
งานจราจร	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท

นางสาวยลวรรณ ขานเขว้า
นักวิชาการศึกษา

แผนงานการศึกษา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม	รวม	๒,๔๙๗,๘๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๑๒๔,๙๔๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๑๒๔,๙๔๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๓๕๕,๘๖๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๗๑,๖๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๙๔๘,๑๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๕๖,๑๖๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๗,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๗,๐๐๐	บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	๙,๕๒๗,๖๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๖,๑๓๓,๓๕๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๖,๑๓๓,๓๕๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๙๐๓,๒๕๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๘๔๗,๒๔๕	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๑,๐๐๖,๐๐๕	บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	๑,๔๙๑,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๑,๔๙๑,๐๐๐	บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม ๑,๐๒๙,๒๔๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๑๙๔,๖๔๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑๙๔,๖๔๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๕๗๒,๖๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๒๓,๖๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๔๕๙,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๙๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม ๗๗๖,๗๔๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๖๙๑,๔๔๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๖๙๑,๔๔๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๕๗,๖๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๕๗,๖๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๒๗,๗๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๒๗,๗๐๐ บาท

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๑,๑๐๖,๔๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวพัชณี คำสะไมล์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนรวม ๔๖๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวยลวรรณ ขานเซว้า
นักวิชาการศึกษา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๒๒๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๒๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๒๒๐,๐๐๐	บาท

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			
	รวม	๓,๖๐๔,๕๔๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๑๖๕,๐๔๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๑๖๕,๐๔๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๔๓๙,๕๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๐๙,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๕๕๘,๐๐๐	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๕๘๗,๕๐๐	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๘๕,๐๐๐	บาท
งานก่อสร้าง	รวม	๙๗๐,๙๕๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๙๗๐,๙๕๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๓,๙๕๐	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๙๔๗,๐๐๐	บาท

-โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันการเงินเป็นห้องทำงานกองช่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนงานการเกษตร			
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	๖๒๐,๒๔๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๒๒๒,๒๔๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒๒๒,๒๔๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๓๙๘,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๓๙๘,๐๐๐	บาท
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท

นายศานิต กล้าแท้
นายก อบต.

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งหมด
ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ใดซักถามขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ ค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ คน

ไม่เห็นชอบ - คน

ลาประชุม - คน

งดออกเสียง ๒ คน

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

เมื่อสภา ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบฯ ค่ะ

นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
เลขานุการสภา

เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวดที่ ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๓) คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติ หมวด ๓ ข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร ญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติด้วย

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นการเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติว่าจะเอากี่คนขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอคะ

นางสุภารัตน์ สมัตถะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้านางสุภารัตน์ สมัตถะ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ ๕ คนค่ะ

โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ ๑. นายทองเลื่อน คุณล้าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นายศักดิ์ดา พรหมชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๒

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติฯ เป็นอันว่ามีจำนวน ๕ คน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติคนที่หนึ่ง และขอผู้รับรองสองคนเสนอได้เลยคะ

นางกัลยกร สายศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางกัลยกร สายศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นางสำเนียง ธงชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ค่ะ

ผู้รับรอง ๑. นางสาวพรรณภาภรณ์ ทางชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๒. นางวรารวัลย์ ชาติอาษา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

นางทองจันทร์ มากักดี มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติขออนุญาต
ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมทราบว่า นางสำเนียง ธงชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการ ฯ คนที่ ๑ ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นางทองจันทร์ มากักดี ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติ คนที่สอง
ประธานสภา อบต. ขอเชิญคะ

นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอ นางกัลยกร สายศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ผู้รับรอง

๑. นายศักดิ์ พรหมชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๒

๒. นางสาวสำเนียง ธงชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติขออนุญาต
ให้ที่ประชุมทราบว่า นางกัลยกร สายศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ฯ
คนที่ ๒ ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นางทองจันทร์ มากักดี ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติ คนที่สาม
ประธานสภา อบต. ขอเชิญคะ

นางกัลยกร สายศรี เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางกัลยกร สายศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ค่ะ

ผู้รับรอง

๑. นางสาวสำเนียง ธงชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

๒. นางวราวัลย์ ชาตอาษา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
มติขออนุญาตให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ฯ คนที่ ๓ ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นางทองจันทร์ มากักดี ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติ คนที่สี่
ประธานสภา อบต. ขอเชิญคะ

นายทองเลื่อน คุณล้าน เรียนท่านประธานสภา ผมนายทองเลื่อน คุณล้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายวิชัย เต็มชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ครับ

ผู้รับรอง

๑. นางสาวสุภารัตน์ สมัตตะ ส.อบต.หมู่ที่ ๓

๒. นางสาวสนอง ไสร์งกา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
มติขออนุญาตให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิชัย เต็มชีพ ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ฯ คนที่ ๔ ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นางทองจันทร์ มากักดี ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสัตว์ร่างข้อบัญญัติ คนที่ห้า
ประธานสภา อบต. ขอเชิญคะ

นายวิชัย เต็มชีพ เรียนท่านประธานสภา ผมนายวิชัย เต็มชีพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นายทองเลื่อน คุณล้าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ค่ะ

ผู้รับรอง

๑. นางสาวสนอง ไสร์งกา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

๒. นายทองเคลือบ คุณล้าน ส.อบต.หมู่ที่ ๘

นางทองจันทร์ มากักดี มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภา อบต. ดิฉันขอประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายทองเลื่อน คุณล้าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ฯ คนที่ ๕ ค่ะ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดติ จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นางสาวเนียง ธงชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๒. นางกัลยากร สายศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๓. นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๔. นายวิชัย เต็มชีพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๕. นายทองเลื่อน คุณล้าน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

นางทองจันทร์ มากักดี เชิญท่านเลขานุการ ชี้แจงข้อระเบียบ ค่ะ
นายธำรงค์ดี ธรรมโชติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เลขานุการสภา ฯ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่าการ
นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น วรรคสองให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆเพื่อปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ ผมขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรรูปตัดติเป็นวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯวันนี้ ครับ

นางทองจันทร์ มากักดี ต่อไปสภาฯ ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ ตาม
ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๓ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๙ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

นายทองเลื่อน คุณล้าน ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ -๒๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพหนอง

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป
ตัดติฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ -๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

เห็นชอบ	๑๐ คน
ไม่เห็นชอบ	- คน
ลาประชุม	- คน
งดออกเสียง	๒ คน

นางทองจันทร์ มากักดี สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอยื่นแปรญัตติฯ ให้ทำเป็นหนังสือขอเสนอ
ประธานสภาฯ แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ -๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระอื่นๆ

นางทองจันทร์ มากักดี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกไหมคะ เชิญท่านนายกคะ
ประธานสภาฯ

นายศานติ กล้าแท้ ขอบคุณท่านประธานสภาเรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาครับ
นายก อบต. มีเรื่องแจ้งระเบียบวาระอื่นๆ ในวันพรุ่งนี้เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน จะได้เดินทาง

ไปดูการบริหารจัดการขยะที่ตำบลโคกสูงอำเภอแก้งคร้อ ไปดูหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะในวันพรุ่งนี้หลังจากดูงานการจัดการคัดแยกขยะเสร็จก็กลับมาดูการปลูกสมุนไพรที่บ้านไทรงามในวันพรุ่งนี้ขึ้นรถที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองลงทะเลเป็นเวลา ๐๘.๓๐ น. ตอนนี้หอกระจายของขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองชำรุดอาจจะได้ประชาชนสัมพันธ์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขก็มีการประสานในเรื่องของสภาพอากาศในหนึ่งเดือนจะมีสภาพอากาศจะได้เชิญประธานชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมส่วนการกำหนดวันเวลาเราจะกำหนดวันเสาร์ในหนึ่งเดือนจะมีเสาร์หนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีจัดการขยะ เมื่อวันอาทิตย์ผมได้ไปดูงานการจัดการขยะที่กาฬสินธุ์ อยากฝากสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ประสานผู้ใหญ่บ้านในการออกไปดูพื้นที่สาธารณะขยะเปียกที่หลายหมู่บ้านยังไม่จัดการผมจะไปประสานเพื่อเอาเศษอาหารเราจะเอาตัวอย่างของตำบลหมื่นอยู่กาฬสินธุ์ เพื่อที่จะเอาไปทิ้งในที่สาธารณะบ้านเค้าเอาไปทิ้งในที่สาธารณะและในสวนยางก็ทำให้ต้นไม้ดอกออกผลได้ดีตรงนี้ก็ถือว่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราต้องช่วยกันครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

ท่านสมาชิก ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขออนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา ท่านัน - ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอปิดประชุมค่ะ


ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรายนการประชุม
(นายธำรงค์ดี ธรรมโชติ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา แล้ว เห็นควรสำเนาแจ้งสมาชิกสภา ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุตารัตน์ สมัตถะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๓

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชัย เต็มชีพ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวรารัตน์ ขาดิอาษา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๑๒

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ) ทองจันทร์
(นางทองจันทร์ มากักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง